

วิธีคลายร้อนให้บ้านปูน

นำเสนอเมื่อ : 1 พ.ค. 2565

บ้านปูน เป็นรูปแบบบ้านที่ได้รับความนิยมเนื่องจากดูราคาย่อมเยากว่าบ้านไม้ ซึ่งวัสดุหายากและราคาสูงกว่า แต่บ้านปูนนั้นก็มักจะร้อนกว่าบ้านรูปแบบอื่น เขาหนารอบแบบนี้เรามีวิธีคลายร้อนให้คุณอยู่บ้านปูนได้อย่างสบาย

บ้านปูนร้อนกว่าบ้านไม้ใช่ไหม

บ้านปูนร้อนกว่าบ้านไม้เพราะปูนเป็นวัสดุที่ดูดซับความร้อนได้ดีกว่าไม้ และคายความร้อนได้ไม่ดีเท่าบ้านไม้ โดยเฉพาะเวลากลางวันตรงบริเวณที่รับแดดโดยตรงจะดูดซับความร้อนและเก็บความร้อนไว้ แต่เมื่อถึงช่วงกลางคืนปูนจะคายความร้อนออกมาซๆ ซึ่งใช้เวลาจนกว่าความร้อนจะหมดและเย็นลง

วิธีคลายร้อนให้บ้านปูน

หลักการคลายความร้อนให้บ้านปูน คือการลดการนำความร้อนจากภายนอกที่จะเข้ามาสู่บ้าน ด้วยการลดการสัมผัสกับแดดโดยตรงตอสวนต่างๆ ของบ้านปูน และลดปริมาณแสงแดดที่ส่องตรงเข้ามาภายในบ้าน

1. ออกแบบชายคาลดร้อน

หากบ้านมีชายคายื่นยาวออกมาตั้งแต่ 1.5 เมตรขึ้นไป จะช่วยป้องกันแดดช่วงบ่ายไม่ให้ส่องมายังผนังโดยตรงได้

2. ใช้กันสาด ม่านและฟิล์มกรองแสง

ไม่ว่าจะเป็นกันสาด ฟิล์มกรองแสง หรือม่านที่มีแผ่นยูวีสะท้อนแสง ล้วนเป็นทางเลือกในการลดการส่งผ่านความร้อนมายังตัวบ้านได้

3. ระแนงกันแดด

การใช้ระแนงกันแดดเป็นวิธีช่วยพร่างแสงไม่ให้ส่องกระทบผนังโดยตรง สามารถติดตั้งต่อเนื่องลงมาจากชายคาได้ตลอดแนวผนัง หรือจะติดบางส่วน บางช่วงเพื่อกันแดดที่ส่องมายังบริเวณนั้น

4. เพิ่มผนังสองชั้น

สำหรับคอนโดมิเนียม หรือบ้านที่มีข้อจำกัดเรื่องการเปลี่ยนผนังด้านนอก

การทำผนังเบาขึ้นมามีอีกชั้นที่มีการเว้นช่องระหว่างผนังเก่ากับผนังใหม่ประมาณ 10 เซนติเมตร เพื่อให้อากาศตรงกลางเป็นฉนวน หรือจะใสฉนวนกันความร้อนไว้ตรงกลางก็ได้ สามารถลดความร้อนที่จะทะลุผ่านเข้าสู่ห้องได้ระดับหนึ่ง

5.ปลูกต้นไม้ปกคลุมแดดฟ้า จัดสวนแนวตั้ง

เป็นอีกหนึ่งวิธีคลายร้อนให้บ้านไปพร้อมๆ กับเพิ่มความสดชื่น ความสวยงามให้บ้านได้อีกด้วย สำหรับต้นไม้ที่เหมาะสมกับสวนแนวตั้งเช่นเฟิร์น สับปะรดสี และไม้อ้อยต่างๆ โดยดีไซน์ให้จัดพื้นที่ที่ต้องการความชุ่มชื้นน้อยไว้ด้านบน ส่วนพื้นที่ต้องการความชื้นไว้ด้านล่าง เพราะเวลารดน้ำน้ำจะไหลลงสู่ด้านล่าง ซึ่งควรเป็นพืชที่ชอบน้ำมากกว่า แต่ก่อนติดตั้งสวนแนวตั้งควรสำรวจว่าผนังมีความแข็งแรงเพียงพอ

สำหรับสวนบนแดดฟ้าเหมาะกับการปลูกต้นไม้คลุมดินทั่วไป หญ้าหรือหนวดปลาชุกแคะระเนนต้นไม้ปกคลุมทั่วแดดฟ้า แต่แดดฟ้าบานทั่วไปไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ปลูกต้นไม้ดังนั้นควรเลี้ยงกระถางหรือการทำให้แดดฟ้ามีน้ำหนักมาก

ส่วนบ้านเดี่ยวหรือทาวน์เฮาส์หลังริมอาจปลูกต้นไม้พุ่มทรงสูงไว้ด้านข้างเพื่อกรองแสงได้อีกทางหนึ่ง เช่นต้นตั้ง ต้นโมก ต้นแก้ว ต้นเฮลิโคเนีย แต่ไม่ควรเลือกต้นไม้ที่แผ่กิ่งก้านมากนัก รวมไปถึงระบบรากไมยาวไกลเพราะจะกระทบต่อโครงสร้างบ้าน

6.เปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท

เป็นวิธีง่ายๆ ที่ทำได้เลย นั่นคือการเปิดหน้าต่างช่วยระบายความร้อน รวมทั้งสามารถใช้พัดลมแรงการระบายอากาศร้อนให้เร็วขึ้น โดยเฉพาะห้องนอนชั้นบนที่ปิดประตู หน้าต่างไว้

ขอบคุณที่มาจาก [สนุก.คอม](#)